

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT

Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Qua xem xét Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 10/11/2023 và các báo cáo liên quan của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh; Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 10/11/2023 và dự thảo Nghị quyết “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024” do UBND Tỉnh trình; thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, từ ngày 20-22/11/2023, các Ban HĐND Tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND Tỉnh Khoá X. Thay mặt các Ban HĐND Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND Tỉnh. Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, chủ động trong điều hành, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, cùng với sự đồng thuận của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh, với 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 03 chỉ tiêu ước không đạt (chỉ tiêu về kinh tế). Cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế

Cơ bản nhất trí với kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 của UBND Tỉnh. Với sự chỉ đạo tập trung có hiệu quả của UBND Tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành các cấp trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của năm, các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội đã phát huy và tác động tích cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của Tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,14% kế hoạch (thấp hơn so cùng kỳ năm 2022 là 8,62%), quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; thu nhập bình quân đầu người vượt so với kế hoạch; môi trường trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện và duy trì top đầu cả nước; phát triển doanh nghiệp đạt theo kế hoạch; chương trình khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP tiếp tục là điểm sáng của Tỉnh,... từ đó, đã đóng góp cho kinh tế của Tỉnh nhà duy trì được đà phát triển.

2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

- Về giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2022-2023 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Chất lượng giáo dục các cấp học cơ bản được bảo đảm, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

trong dạy học, quản lý đạt được một số kết quả bước đầu. Đến nay, có 370 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học (đạt tỷ lệ 62,92%).

- *Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân*: Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến được cải thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Tình hình an toàn thực phẩm được đảm bảo, tính đến nay, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Tỉnh.

- *Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo*: Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước khôi phục và nâng lên. Công tác đào tạo nghề đa dạng hình thức theo hướng nâng cao chất lượng, trong đó chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh với 1.726 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 115% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,4% đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- *Hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch*: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, hấp dẫn về nội dung và đa dạng về hình thức. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, giúp hoạt động du lịch khôi phục nhanh, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong nước và quốc tế.

- *Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số*: Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh. Công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan.

3. Về lĩnh vực pháp chế

- *Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*: Trong năm 2023, UBND Tỉnh bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành trong Tỉnh được quan tâm và thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- *Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)*: UBND Tỉnh có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, tăng cường chỉ đạo ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN. Đảm bảo thực hiện tốt công tác: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích.

- *Công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông*: Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm,

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh.

- **Về Quốc phòng - An ninh:** Tình hình an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác đối ngoại của Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- **Công tác cải cách hành chính (CCHC):** Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đối với: cải cách thể chế; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Về lĩnh vực kinh tế

Việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 của Tỉnh còn 03 chỉ tiêu kinh tế ước không đạt kế hoạch đề ra; biến động tăng giá cả vật liệu xây dựng, tình trạng khan hiếm cát san lấp giải quyết chưa triệt để và một số dự án trọng điểm còn vướng giải phóng mặt bằng đã tác động đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động bằng 57% so với số thành lập mới; một số chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp và kinh tế chưa mang lại hiệu quả; kết quả điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hiệu quả chưa cao còn nhiều dự án không giải ngân được vốn và không triển khai được phải điều chỉnh bổ sung, kết quả giải ngân vốn tạm ứng chưa thu hồi còn ở mức cao làm giảm hiệu quả vốn đầu tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- **Về giáo dục - đào tạo:** Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các địa bàn, các ngành học. Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục còn chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa tuyển dụng được phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc chưa ban hành quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục công lập.

- **Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:** Nguồn lực y tế tuy được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế hiện nay chưa thật tương xứng với điều kiện làm việc, việc triển khai thực hiện một số chính sách liên quan chế độ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở còn chậm...

- **Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:** Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững, một bộ phận hộ mới thoát nghèo có mức

sống trung bình, có nguồn thu nhập không ổn định, nguy cơ tái nghèo cao. Công tác triển khai thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGNBV còn chậm.

- *Về văn hóa, thể thao và du lịch:* Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tuy dần được hoàn thiện nhưng chưa được khai thác hết công năng của cơ sở vật chất hiện có, nhất là các Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng. Hoạt động du lịch tuy đã được khôi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

- *Về thông tin, truyền thông:* Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Tỉnh còn hạn chế; việc thực hiện một số dự án thuộc Đề án chuyển đổi số còn chậm; công tác phối hợp quản lý thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội còn có mặt hạn chế.

3. Về lĩnh vực pháp chế

- Công tác tiếp công dân, nhất là cấp xã, một số nơi chưa đảm bảo đúng, đủ các quy trình thủ tục, việc phân loại xử lý, đề xuất xử lý đơn thư một số nơi chưa đạt yêu cầu. Một số xã khi xây dựng Kế hoạch tiếp công dân chưa phân định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND xã tiếp công dân mà chỉ nêu chung chung lãnh đạo UBND xã tiếp công dân là chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật tiếp công dân 2013.

- Công tác tổ chức kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị chưa được Thủ trưởng đơn vị tập trung quan tâm thường xuyên, chuyên sâu. Còn một số trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập kê khai chưa đúng theo mẫu quy định.

Tình hình tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng tăng; tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư sàn giao dịch điện tử, thông báo trúng thưởng, mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo. Tệ nạn cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen” hình thức nhỏ, lẻ tiếp tục tái diễn ở nhiều nơi với nhiều thủ đoạn tinh vi, cờ bạc qua mạng gây bức xúc trong nhân dân.

- Một số dịch vụ công, thủ tục đòi hỏi người thực hiện phải có phương tiện đồng bộ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cao, một số thủ tục hành chính vẫn còn khó thao tác, đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, hỗ trợ; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC, tỉnh Đồng Tháp đạt thấp.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản đồng thuận với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND Tỉnh trình nêu tại Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết (có 22 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 06 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hoá - xã hội, 04 chỉ tiêu về môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu). Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế

Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 đạt 8,0%. Việc đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,0% là thể hiện quyết tâm rất cao của UBND

Tỉnh trong phát triển kinh tế năm 2024, nhằm bảo đảm nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu quan trọng của Tỉnh trong năm 2024 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Tiếp tục triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án Trung ương hỗ trợ thông qua Chương trình, các gói chính sách tín dụng hỗ trợ tín dụng cho phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp, tạo sự bứt phá trong tăng trưởng. Vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, kết nối với vùng nguyên liệu, thị trường,...

Thực hiện có hiệu quả chính sách, giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng nghiên cứu, chuyển đổi số, phân tích thị trường, đào tạo nhân lực, tiếp cận vốn và có định hướng phát triển dịch vụ cơ bản đối với hoạt động của các Hợp tác xã nhằm tạo thêm nguồn thu, lợi nhuận để hoạt động của các Hợp tác xã ổn định và phát triển.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm sớm tạo quỹ đất công nghiệp sạch, hoàn chỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư.

2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

- Việc trang bị bàn ghế cho học sinh cần đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh của từng địa phương trong Tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho những trường còn thiếu. Có cơ chế giải quyết hỗ trợ khó khăn cho các cơ sở giáo dục công lập khi chưa có quy định thu học phí năm học 2023-2024.

- Tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chuyển đổi số ngành Y tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp với điều kiện của Tỉnh để động viên, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế Tỉnh nhà.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp sớm tham mưu UBND trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất để thực hiện CTMTQGGBV theo quy định Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; để đảm bảo giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGBV đúng quy định.

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch trong tình hình mới.

- Định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Chủ động nắm bắt, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phản bác thông tin không đúng sự thật.

3. Về lĩnh vực pháp chế

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chỉ đạo ngành chức năng:

(1) Đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm vi phạm trật tự xã hội (đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên), ma túy, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tàng trữ, tiêu thụ hàng cấm (nhất là pháo lậu dịp cuối năm), hàng gian, hàng giả, hàng buôn lậu ở trong nội địa.

(2) Tăng cường triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là thời gian trước, trong Tết Nguyên đán.

(3) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao. Tiếp tục cải thiện chất lượng công tác CCHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai.

IV. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thống nhất theo dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kính trình HĐND Tỉnh xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Linh.

**TM. CÁC BAN HĐND
TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI**

Đoàn Duy Thuỳ Ngân